



# บทเทศน์



## วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ปี B

(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012)

พี่น้องที่รัก มีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถทำได้ เราไม่สามารถขับรถที่เต็มเพียงแค่น้ำในถังน้ำมันได้ เราไม่สามารถเก็บอาหารให้เย็นและสดในตู้เย็นได้ถ้าเราไม่ต่อสายไฟของตู้เย็นนั้นเข้ากับปลั๊กไฟเสียก่อน และไม่มีมนุษย์คนใดสามารถอภัยบาปได้โดยอาศัยอำนาจของตนเองตามลำพัง

อันที่จริง ธรรมจารย์บางคนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ขณะที่พระเยซูเจ้าตรัสกับคนอัมพาตว่าบาปของเขาได้รับการอภัยแล้วถูกต้องที่คิดในใจว่า “ทำไมคนนี้จะพูดเช่นนี้เล่า เขากล่าวดูหมิ่นพระเจ้า ใครเล่าอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้น” (มก 2:7) สำหรับชาวอิสราเอลการอภัยบาปเป็นสิทธิพิเศษของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว พระคัมภีร์พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่โมเสส พระองค์ตรัสกับท่านว่า “เรารักษาความรักมั่นคงของเราไว้แก่ชนหลายพันชั่วอายุคน และอภัยความผิด อภัยการล่วงเกินและอภัยบาป แต่เราไม่ละเลยที่จะลงโทษ เราจะลงโทษความผิดของบิดาในลูกหลานเหลนจนถึงสามสี่ชั่วอายุคน” (อพย34:7) พระองค์ตรัสกับชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งในถิ่นแฉกรที่กรุงบาบิโลนว่า “ถึงกระนั้น เราจะลบล้างความผิดของท่านเพราะเราต้องการเช่นนั้น เราจะไม่จดจำบาปของท่านอีกต่อไป” (อสย43:25) และพระองค์ยังตรัสย้ำอีกว่า “เราได้ลบล้างการล่วงละเมิดของท่านเหมือนกระจายก้อนเมฆ ได้ลบล้างบาปของท่านเหมือนกระจายหมอก” (อสย44:22)

แน่นอน ในพระคัมภีร์มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถอภัยบาปของมนุษย์ได้ แต่ธรรมจารย์เหล่านั้นกำลังหลงประเด็นเนื่องจากพวกเขาไม่รู้อัตลักษณ์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า พวกเขาไม่ทราบว่านอกจากพระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้แล้ว พระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าแท้และทรงเสมอภาคกับพระบิดาเจ้าสวรรค์ในทุกสิ่งอีกด้วย เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงสามารถอภัยบาปด้วยอำนาจของพระองค์เองได้ อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงกระทำการนี้ในวิถีทางของมนุษย์ อันที่จริง พระองค์ทรงสามารถอภัยบาปแก่คนอัมพาตในวิถีทางที่ง่ายกว่านี้ เพียงแค่พระองค์ทรงดำริ ทุกสิ่งทุกอย่างก็สำเร็จไปตามนั้นแล้ว แทนที่พระองค์จะทรงกระทำแบบนั้น พระองค์กลับตรัสกับคนอัมพาตด้วยคำพูดของมนุษย์ แต่เป็นคำพูดที่เปี่ยมด้วยอำนาจ “ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” (มก 2:5) ในพระเยซูเจ้าเรามองเห็นวิถีทางของพระเจ้าถูกแสดงออกมาให้เห็นในวิถีทางของมนุษย์เพื่อเราจะสามารถสัมผัสและเข้าใจได้

พระเยซูเจ้าทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าพระวาจาของพระองค์เปี่ยมด้วยอำนาจจริงด้วยอัศจรรย์ประการหนึ่ง เนื่องจากการอภัยบาปเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จึงไม่อาจใช้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพระวาจาของพระองค์มีอำนาจเช่นนั้นจริงสำหรับประชาชนที่ชุมนุมกันอยู่ที่นั่นได้ แต่เมื่อ

พระองค์ตรัสกับแกคนอัมพาตว่า “เราสั่งท่าน จงลุกขึ้น แบกแคร่ กลับไปบ้านเกิด” (มก 2:11) ทุกคนต่างก็หันไปทางคนอัมพาตคนนั้นเพื่อดูว่าพระวาจาของพระองค์มีอำนาจและก่อให้เกิดผลตามพระองค์ตรัสจริงหรือไม่ เมื่อคนอัมพาตคนนั้นลุกขึ้นและแบกแคร่ออกเดินไปต่อหน้าคนทั้งปวง ทุกคนจึงตระหนักและมั่นใจว่าพระเยซูเจ้าไม่ทรงเพียงแค่ว่ารักษาเขาให้หายด้วยพระวาจาของพระองค์เท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงสามารถอภัยบาปด้วยพระวาจาของพระองค์ได้เช่นเดียวกัน

ในพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงกำลังกระทำบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่สำหรับประชากรอยู่เสมอ จริงอยู่ประชาชนในสมัยของพระองค์ไม่เคยได้ยินคำพูดเกี่ยวกับการให้อภัยบาปเหมือนพระองค์ตรัสกับคนอัมพาตมาก่อน อย่างไรก็ตาม เราได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยๆ เพราะอำนาจแห่งการให้อภัยบาปของพระองค์ได้ถูกถ่ายทอดและยังคงมีผลต่อเนื่อง เรื่อยมาในพระศาสนจักรจนถึงปัจจุบันนี้ วิถีทางของพระเจ้ายังคงถูกแสดงออกให้เห็นในวิถีทางของมนุษย์ที่เราสามารถสัมผัสได้ต่อไป

เราต้องเข้าใจว่าพระสงฆ์ไม่ได้ให้อภัยบาปด้วยอำนาจของตนเอง เพราะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่มีอำนาจนี้ แต่พระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ ทรงมอบอำนาจนี้ให้กับพระศาสนจักรของพระองค์ผ่านทางบรรดาอัครสาวกโดยสัญญาว่าพระองค์ทรงรับรองคำตัดสินของเขา “ท่านทั้งหลาย อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย” (ยน20:23) ด้วยเหตุนี้เพื่อที่จะสามารถอภัยบาปให้สัตบุรุษได้ พระสงฆ์ต้องสนิทสัมพันธ์กับพระศาสนจักรเหมือนกิ่งที่ติดอยู่กับลำต้น พระเยซูเจ้าทรงมีความประสงค์ให้บาปได้รับการอภัยผ่านทางพระศาสนจักรของพระองค์ นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมในบทอภัยบาปพระสงฆ์จึงพูดว่า “อาศัยศาสนบริการของพระศาสนจักร ข้าพเจ้าจึงอภัยบาปทั้งสิ้นของท่าน”

พระศาสนจักรซึ่งมีอำนาจในการอภัยบาปคือใคร? เราต้องเข้าใจเช่นกันว่าพระศาสนจักรเป็นมากกว่าชุมชนประชากรของพระเจ้า พระศาสนจักรเป็นธรรมล้ำลึกประการหนึ่ง อันที่จริงพระศาสนจักรเป็นพระคริสตเจ้าพระองค์เอง ผู้ยังทรงดำรงชีพและดำเนินพันธกิจของพระองค์ต่อไปบนโลกนี้ โดยทางพระศาสนจักร พระเยซูเจ้าทรงเลือกที่จะดำเนินพันธกิจแห่งการคืนดีของพระเจ้าในวิถีทางของมนุษย์

คนอัมพาตในพระวรสารวันนี้คงโลดเต้นด้วยความยินดีที่ตนเองสามารถเดินได้อีกครั้งหนึ่ง ท่านคงรู้สึกว่าคุณมีบุญที่บาปของท่านได้รับการอภัยและได้สัมผัสอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองซึ่งรับรองว่าท่านได้เป็นอิสระจากบาปแล้วยิ่งกว่านั้น ท่านคงประหลาดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต่างจากประชาชนที่อยู่ที่นี่และถวายเกียรติแด่พระเจ้าพร้อมกับพวกเขา

พี่น้องที่รัก ของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากพระเจ้าประการหนึ่งสำหรับผู้เป็นคาทอลิก คือศีล อภัยบาป เรามีบุญและเป็นผู้ได้รับพระพรจากพระเจ้าที่ได้ยินการอภัยบาปของเราผ่านทางคำพูดของมนุษย์ที่เราสามารถเข้าใจได้ เราควรขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์สำหรับความรักและพระเมตตาอันล้นเหลือที่พระองค์ทรงโปรยปรายมายังเราผู้ซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง

ทุกคน